



# สหทัยมูลนิธิ Holt Sahathai Foundation

มนุษยชาติมีหนี้สินต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก Mankind owes to the child the best it has to give

ที่ 29/2566

3 เมษายน 2566



เรื่อง ขออนุญาตพบอาจารย์ที่ปรึกษา, เข็มมณางสาวศศิพร ชูโต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือเผยแพร่ของสหทัยมูลนิธิ

สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กอยู่ในครอบครัวอย่างมั่นคงผาสุก ตามเอกสารเผยแพร่ที่แนบมานี้ ซึ่งทางสหทัยมูลนิธิสำนักงานภาคใต้ ได้รับการประสานงานจาก "สมาคมส่งเสริมทักษะเพื่อสตรีทั่วโลก" ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Skilled Women Worldwide" [www.skilledwomenworldwide.org](http://www.skilledwomenworldwide.org) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นกลุ่มสมาคมที่ไม่หวังผลตอบแทน และไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือศาสนกิจใดๆทั้งสิ้น มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะสนับสนุนให้สตรีที่เรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ทางสมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับระดับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมระหว่างเพศชายและเพศหญิง ในเรื่องของการศึกษาและหน้าที่การงาน จากหลาย ๆกรณีศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สตรีที่มีการศึกษาที่ดีมักจะสามารถเลี้ยงดูบุตรธิดา และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามีความสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยปกป้องดูแลครอบครัวได้ในยามเจ็บป่วย ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะพิจารณาอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนที่ดีและสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในแต่ละสถาบัน แต่ไม่มีทุนการศึกษาเพียงพอ เพื่อคัดเด็กที่คุณสมบัติข้างต้น เพื่อรับทุนการศึกษาของทางสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบัน นางสาวศศิพร ชูโต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับทุนการศึกษาจากทางสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา โดยได้มอบทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้ทางสหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้ ได้รับการประสานงานจากทางสมาคมฯ เพื่อขอนำคณะเจ้าหน้าที่จากทางสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ของสหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้ รวม 4 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่

เด็กศึกษาอยู่. พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขอพบนางสาวศศิพร ชูโต เด็กในความ  
ดูแลของท่านในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.- 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุญาตและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกฤษณา จุฬสงค์)

ผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ ✓ สีทองแดง
- เห็นควรขอ สีน้ำเงิน,  
สีฟ้า และ สีชมพู



(นางสาววิจิตรา ขุนไชยการ)  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

สีทองแดง/น้ำเงิน  
สีฟ้า  
สีชมพู

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)  
คณบดีคณะครุศาสตร์

- 4 เม.ย. 2566